

Làm sao để chạy

Đến trạm xe buýt ít nhất năm phút trước giờ xe buýt đến. Chú ý xe buýt hiển thị tên tuyến đường của bạn. Khi xe buýt đã dừng hẳn, hãy lên xe bằng cửa trước và trả tiền vé. Nếu bạn cần thẻ chuyển tuyến, vui lòng thông báo cho nhà điều hành khi lên máy bay.

Hãy ngồi vào chỗ của bạn càng sớm càng tốt. Xuống xe buýt bằng cửa sau.

Xe buýt có tin nhắn thoại và tin nhắn khi điểm dừng của bạn ở gần.

Chỗ ngồi ưu tiên được chỉ định dành cho người già hoặc người khuyết tật. Người khuyết tật có thể thoát ra bằng cửa trước của xe buýt, ở mức lề đường.

Để biết thêm lời khuyên dành cho hành khách và Quy tắc ứng xử dành cho hành khách, vui lòng truy cập www.fortsmithar.gov/transit

DỊCH VỤ KỶ NGHỈ Không

Có dịch vụ vận chuyển vào các ngày lễ sau: Ngày đầu năm mới, ngày 4 tháng 7, Ngày Lễ tạ ơn hoặc Ngày Giáng sinh. Có dịch vụ hạn chế vào các ngày lễ sau: Ngày MLK, Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngày Tưởng niệm, Ngày 16 tháng 6, Ngày Lao động và Ngày Cựu chiến binh. Tất cả các ngày lễ khác đều tuân theo dịch vụ thường xuyên.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN ĐỂ tìm hiểu địa điểm và lịch trình cho các điểm

dừng cụ thể, vui lòng tải xuống ứng dụng di động Routeshout của chúng tôi, truy cập www.fortsmithar.gov/transit hoặc gọi 479.783.6464.

Đối với Lost & Found, vui lòng gọi 479.783.6464. Mọi bài viết Thất lạc & Tìm thấy không có người nhận sẽ bị loại bỏ sau 30 ngày.

FST sẽ thực hiện những sửa đổi hợp lý đối với các chính sách và thực tiễn của mình để phù hợp với những người khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. Để yêu cầu sửa đổi, vui lòng gọi 479.783.6464. Nếu bạn không thể điều hướng hệ thống tuyến đường cố định, hãy gọi 479.783.6464 để xem bạn có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ FST ADA Paratransit hay không. Tài liệu in này sẽ được cung cấp dưới dạng thay thế theo yêu cầu.

Giá vé & Chuyển khoản

Vui lòng sử dụng số tiền lẻ chính xác, thẻ thích hợp, vé hoặc thẻ chuyển tuyến. Người điều hành và hộp bán vé không thể thực hiện thay đổi.

Tỷ giá cố định thông thường	\$1,25 mỗi chuyến
Thẻ giảm giá vé*	50¢ mỗi chuyến
Trẻ em từ 7 tuổi trở xuống	MIỄN PHÍ
Sinh viên UAFS có ID UAFS 75¢ mỗi chuyến	
Dịch vụ Cựu chiến binh Khuyết tật được kết nối MIỄN PHÍ	
chuyển nhượng	MIỄN PHÍ

Những người đi xe thường xuyên có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách mua vé tháng không giới hạn. Một thẻ thay thế là \$2,00

Vé tháng \$35,00
(Chỉ các tuyến cố định)

Thẻ sinh viên - 18 tuổi trở xuống \$20,00
(Chỉ các tuyến cố định)

Tuyến cố định (Thứ Hai - Thứ Bảy) 7 giờ sáng - 6 giờ chiều
(Lần chuyển cuối cùng lúc 5 giờ chiều)

CHUYỂN GIAO: Khi bạn thanh toán tiền vé và cần chuyển tuyến, hãy yêu cầu tài xế cấp thẻ chuyển tuyến khi bạn thanh toán tiền vé ban đầu. Khi bạn lên xe buýt nói chuyện, hãy đặt thẻ chuyển tuyến vào hộp đựng tiền vé.

*Chương trình giảm giá vé: Hành khách từ 65 tuổi trở lên, là chủ thẻ Medicare có giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ sẽ đủ điều kiện đăng ký thẻ ID giá vé giảm, cho phép họ đi xe với giá bằng một nửa giá vé thông thường. Bạn có thể nhận được Giảm giá vé bằng cách nói chuyện với người điều hành hoặc gặp trực tiếp tại Tòa nhà Hành chính tọa lạc tại 6821 Jenny Lind Rd, Fort Smith, AR 72908.

LƯU Ý: Cần có thẻ FST hợp lệ để được giảm giá vé. Xuất trình thẻ của bạn khi lên xe để được giảm giá.



HƯỚNG DẪN cưỡi ngựa

Sự quản lý	Trạm trung chuyển
6821 Jenny Lind	Đại lộ 200 Wheeler
Pháo đài Smith, AR 72908	Pháo đài Smith, AR 72901

Văn phòng: 479-783-6464

Thứ Hai - Thứ Sáu 5 giờ sáng - 6 giờ chiều

Thứ Bảy 7 giờ sáng - 5 giờ chiều

Số điện thoại miễn phí 877-335-9555

Dành cho người khiếm thính- Quay số 7-1-1 cho Dịch vụ Chuyển tiếp Arkansas

để biết thêm thông tin

www.fortsmithar.gov/transit



